

ปัจจัยด้านจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดลพบุรี

บทคัดย่อ
ของ
ธีรวัฒน์ ฝิโลทัยชุตินา

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
พฤษภาคม 2547

ธีรวัฒน์ ผโลทัยชุกติมา. (2547). ปัจจัยด้านจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดลพบุรี. ปริญญาานิพนธ์ วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม : อาจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจุกุล, อาจารย์ ดร.พรณี บุญประกอบ, อาจารย์ ดร.สุวรรณ พิณฑกานนท์.

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมทางสังคมกับพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดลพบุรี 2) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะกับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดลพบุรี 3) เพื่อค้นหาตัวแปรที่สำคัญในการทำนายพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดลพบุรี

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดในเขตจังหวัดลพบุรี จำนวน 114 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลกระทำโดยใช้แบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS for Windows version 10.00) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. เหตุผลเชิงจริยธรรม และการมุ่งอนาคตควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ โดยเหตุผลเชิงจริยธรรมจะมีค่าความสัมพันธ์สูงสุดกับพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ($r = -.350$) รองลงมาคือ การมุ่งอนาคตควบคุมตนเอง ($r = -.211$) ส่วนค่านิยมในการทำงาน และวัฒนธรรมองค์การ พบความสัมพันธ์เชิงลบอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

2. ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจิตลักษณะได้แก่ เหตุผลเชิงจริยธรรม ค่านิยมในการทำงาน การมุ่งอนาคตควบคุมตนเอง กับวัฒนธรรมองค์การต่อพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

3. ตัวแปรในการทำนายพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ได้ 12.2 %